



ข้อตกลงความร่วมมือทางการฝึกอบรม



ระหว่าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ และ บริษัท เดินเรือแสงไทย 1977 จำกัด

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ระหว่าง บริษัท เดินเรือแสงไทย 1977 จำกัด โดยนายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงเรียกว่า "บริษัทฯ" ฝ่ายหนึ่ง กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยนางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ตั้งอยู่เลขที่ 95/151 ซอยแจ้งวัฒนะ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "วิทยาลัยฯ" ฝ่ายหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออันดีทั้งสองฝ่าย ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว และเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านวิชาการ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตการประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้วิทยาลัยฯ ได้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการอบรมต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
2. ทางบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ ร้องขอ
3. ทางวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมาให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่วิทยาลัยฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ

*Vlani VL*

(นายแพทย์วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการ)

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแสงไทย



*นางสาวนารีรัตน์*

(นางสาวนารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

*นางนวกัส งามกาละ*

(นางนวกัส งามกาละ)

พยาน

ลงชื่อ

*นายโกศล วัฒนประดิษฐ์*

(นายโกศล วัฒนประดิษฐ์)

พยาน